



QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ XIV



**Phó Thủ tướng
Chính phủ
Trần Hồng Hà
kiểm tra tiến độ
cao tốc
ở đồng bằng
sông Cửu Long**

⇒2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho các đơn vị thi công. Ảnh: QUANG BÌNH

**Thúc đẩy
các dự án
đường cao tốc
khu vực
đồng bằng
sông Cửu Long**

⇒12

Sóc Trăng phấn đấu
có 8 xã đạt chuẩn
nông thôn mới
kiểu mẫu
vào năm 2025

⇒4

Huyện Trần Đề phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào Khmer

**Kỳ 1:
Chăm lo
từ cơ sở**

⇒Trang 3



**Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
thành phố Sóc Trăng:
Góp sức xây dựng
và củng cố
khối đại đoàn kết
toàn dân**

⇒5

Nâng cao hiệu quả
công tác phòng,
chống ma túy trong
đoàn viên, thanh niên

⇒8

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long

Trưa ngày 20/11, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tiến độ thi công tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Cùng đi có đại diện các bộ, ngành có liên quan. Phía tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành cùng các địa phương, các nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tại huyện Mỹ Xuyên (tại cầu số 27 của Dự án thành phần 4, ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên). Sau đó, đoàn di chuyển đến điểm cuối tuyến của dự án giao với tuyến Quốc lộ Nam sông Hậu trên địa bàn huyện Trần Đề. Thông tin từ lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm chủ



Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khảo sát tiến độ thi công tuyến cao tốc trục ngang, Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Ảnh: QUANG BÌNH

đầu tư là đoạn dài nhất của dự án với 58,3km. Dự án thành phần 4 có tổng số 4 gói thầu xây lắp, đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt 1.171,7 tỷ đồng (tổng giá trị hợp đồng là 8.054,45 tỷ đồng), đạt 14,5% giá trị hợp đồng. Tỉnh

đã quyết liệt trong cấp phép mỏ cát để khai thác phục vụ dự án và hiện mỗi tháng có 159.000 mét khối cát được đưa về công trường. Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực tăng công suất khai thác theo

giấy phép... Thời gian thực hiện dự án cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn trong năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào

năm 2027.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công Dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam - phía Đông, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Dự án này đã thi công được hơn 50% hợp đồng, phần đầu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành 117 cầu trên tuyến. Khó khăn chung vẫn là nguồn cát san lấp. Kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án thành phần 3 do tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã thực hiện 26% giá trị hợp đồng, phần đầu đến cuối năm sẽ đạt 36%...

Phát biểu tại công trường thi công các dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan phải vượt khó đẩy nhanh hơn nữa để hoàn thành đúng tiến độ các dự án theo kế hoạch. Những khó khăn về vật liệu san lấp, Chính phủ sẽ cùng các địa phương trong vùng quyết liệt tháo gỡ.

QUANG BÌNH

Luật gia Nguyễn Thúy Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 21/11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự đại hội có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Trần Dũng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng 119 đại biểu đại diện cho hội viên Hội Luật gia trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện khá tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ hội và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh đã đề ra. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng tham gia thẩm định 146 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phúc đáp 66 đề nghị thẩm định văn bản; góp ý 321 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 74 dự thảo văn bản hành chính và 69 dự thảo văn bản khác. Trong những



Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội. Ảnh: KIM NGỌC

năm qua, công tác tư vấn pháp luật có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả hơn. Kết quả tư vấn pháp luật 3.518 vụ việc, trong đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tiếp nhận tư vấn trực tiếp cho nhân dân được 673 vụ việc về lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, di chúc, hôn nhân gia đình, hợp đồng... Các huyện, thị, thành hội và chi hội trực thuộc tỉnh hội đã tư vấn miễn phí được 2.845 vụ việc.

Các luật gia đã tham gia và tiếp nhận 3.819 vụ việc, trong đó tư vấn 1.210 vụ việc, tham

gia tố tụng 2.609 vụ việc. Các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp cơ quan tiếp, hướng dẫn và giải thích cho 207 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 1.479 đơn khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh: Từ đây đến cuối năm và cả năm 2025 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV và cũng là thời gian tiến hành đại hội đảng

bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, hội luật gia các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam có liên quan đến công tác hội; Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền chính sách, pháp luật để thu hút người dân tham gia;

tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; đồng thời có biện pháp phối hợp cùng với nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề giáo dục pháp luật cho các học sinh ở các cấp học. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ra sức xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng gồm 23 ủy viên, luật gia Nguyễn Thúy Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, đại hội bầu đại biểu đi dự đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

KIM NGỌC



ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG TẶNG CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG CÁC KHÓA

Huyện Trần Đề phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào Khmer

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ngày càng phát triển. Diện mạo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều đổi thay rõ nét. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ huyện Trần Đề đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ 1: Chăm lo từ cơ sở

Là nơi gần gũi, sâu sát với nhân dân, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Trần Đề không chỉ là cánh tay nối dài của Đảng, mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm, chăm lo đời sống nhân dân.

ĐẢNG VIÊN GIÚP HỘ NGHÈO

Đón lễ Sene Đôn Ta năm 2024 trong niềm vui xóm ấp, bà Lâm Thị Hoàng ở ấp Ngang Rô 2, xã Đại Ân 2 đã an tâm hơn hẳn, bởi ngôi nhà xập xệ nhiều năm qua đã được thay thế bằng ngôi nhà tường kiên cố với diện tích 40m².

Là hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Hoàng có nguồn thu nhập rất thấp vì chỉ đi làm thuê theo thời vụ. Vì vậy, được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm vui của 4 thành viên trong gia đình. Bà Hoàng cho biết: "Căn nhà có kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng do nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chúng tôi từ sự giới thiệu của lãnh đạo xã và mấy chú cán bộ ấp. Không chỉ vậy, cán bộ ấp còn hỗ trợ gạo cho gia đình chúng tôi để cuộc sống no ấm hơn".

Ngang Rô 2 là ấp có hơn 40% dân số là đồng bào Khmer sinh sống. Với vai trò là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, Chi bộ ấp Ngang Rô 2 đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong ấp, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân nơi đây. Chi bộ cũng kêu gọi các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để hỗ trợ vật chất cho các hộ nghèo, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết. Ngoài nguồn lực này, các đảng viên trong Chi bộ ấp Ngang Rô 2 còn tự nguyện đóng góp quỹ hàng tháng để hỗ trợ nhu yếu phẩm là gạo, mì, gia vị cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp.

Đồng chí Tô Nghi Thén - Bí thư Chi bộ ấp Ngang Rô 2 cho biết, hoạt động này đã duy trì được hơn 1 năm. Trên tinh thần tự nguyện và tùy khả năng đóng

góp của từng đảng viên, tập thể chi bộ sẽ bàn bạc, xét chọn các hộ thuộc diện hỗ trợ là những người không có đất sản xuất, sức khỏe yếu để đến tận nhà trao hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp người dân vươn lên trong cuộc sống. Từ tháng 8/2023 đến nay, các đảng viên trong chi bộ đã hỗ trợ cho 19 hộ với gần 200kg gạo và 6 thùng mì với tổng số tiền gần 5 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, Chi bộ ấp Ngang Rô 2 đã góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân ở ấp cũng đem lại hiệu quả cao, tạo ra sự đồng thuận của nhân dân, góp sức thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra.

XÂY DỰNG ĐẢNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Trần Đề là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Dân tộc Kinh chiếm 47%, dân tộc Khmer chiếm 49,35%, dân tộc Hoa chiếm 3,5% và dân tộc khác chiếm 0,15%. Do vậy, hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 1.381 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 42,27% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số 642 người, chiếm tỷ lệ 45,6% số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Trong đó, cán bộ chủ chốt là dân tộc thiểu số các xã, thị trấn có 49 đồng chí.

Theo đồng chí Khuơ Đăng Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Đề, trong thời gian qua, các tổ chức đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng



Đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tích cực lao động sản xuất. Ảnh: HẢI HÀ

cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước đi sau" đã phát huy vai trò của đảng viên trong việc gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất. Nhiều đảng viên đã thể hiện được khả năng, năng lực tham gia đóng góp được nhiều ý kiến giá trị trong các cuộc họp, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng chính quyền ngày càng phát triển.

Tại xã Viên Bình, nơi có trên 74% dân số là người Khmer sinh sống, Đảng bộ xã Viên Bình luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xã đã tập trung đầu tư phát triển nông

ng nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo phát triển sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao gắn với phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng chuỗi giá trị.

Theo đồng chí Dương Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Viên Bình, việc chuyển đổi từ các giống lúa thường kém hiệu quả sang các giống lúa đặc sản, chất lượng cao, gắn kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đạt được nhiều kết quả đáng kể, tăng dần qua từng năm, diện tích và sản lượng lúa đặc sản đều đạt và vượt kế hoạch. Trong năm 2023, lúa thơm, lúa đặc sản đạt 97,73% tổng sản lượng. Thực hiện các hình thức liên kết tiêu thụ từ các doanh nghiệp, đại lý, thương lái, hợp tác xã trong 2 vụ lúa của năm 2023 có trên 4.000ha được ký hợp đồng

liên kết bao tiêu, chiếm 79,31% tổng diện tích, tăng 40,35% so với năm 2020.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đạt được kết quả đó, xã Viên Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đặc biệt là phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín ở địa phương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Là người được nhân dân ở ấp tín nhiệm cao, đảng viên Thạch Sỏi ở ấp Trà Ông, xã Viên Bình đã vận dụng linh hoạt phương pháp vận động, tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương. Đồng thời tham gia công tác xã hội, nhất là tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Bản thân ông đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 18 cầu bê tông và nhiều căn nhà tình thương; giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo và các em học sinh nghèo hiếu học. Ông Thạch Sỏi bộc bạch: "Được người dân và chính quyền địa phương tín nhiệm, tôi thấy trách nhiệm của mình là phải tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương mình ngày càng phát triển".

Phát huy tốt vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện Trần Đề đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

HẢI HÀ
(Còn tiếp)



Đồng chí Dương Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Viên Bình (bìa trái) trao đổi với ông Thạch Sỏi về việc vận động người dân thực hiện các phong trào ở địa phương. Ảnh: HẢI HÀ



Bí thư Chi bộ ấp Ngang Rô 2 Tô Nghi Thén (bên phải) đến thăm hỏi đời sống gia đình bà Lâm Thị Hoàng. Ảnh: HẢI HÀ

Sóc Trăng phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Để hiểu rõ hơn về kết quả của tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong xây dựng NTM năm 2024 và định hướng trong thời gian tới, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi cùng đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Sóc Trăng.



Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THÚY LIỄU

Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ thuận lợi và kết quả tỉnh đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2024 trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát các sở, ban ngành liên quan và địa phương tham gia thực hiện chương trình. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình luôn có sự quyết tâm, vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia của cộng đồng dân cư. Hệ thống cơ chế chính sách trực tiếp cho xây dựng NTM thường xuyên được rà soát, đánh giá, cập nhật kịp thời, đảm bảo triển khai thông suốt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Đặc biệt là tỉnh ta đã sớm sửa đổi và ban hành hợp nhất Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí huyện NTM, Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định sửa đổi. Từ đó, duy trì được môi trường thuận lợi cho xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh cân đối, bố trí đảm bảo nguồn vốn đối ứng theo quy định, các nguồn vốn ngân sách được tỉnh quan tâm phân bổ sớm từ đầu năm. Về kết quả xây dựng NTM, trong năm 2024 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng lên toàn tỉnh có 75/80 xã đạt chuẩn NTM; có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng lên toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng lên toàn tỉnh có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng số có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để thực hiện đạt các kết quả tiêu chí NTM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành

14 nghị quyết về phân bổ, quản lý, sử dụng vốn ngân sách, 1 nghị quyết (văn bản quy phạm pháp luật) về cơ chế chính sách xây dựng NTM; UBND tỉnh ban hành 1 quyết định về các bộ tiêu chí NTM các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và 2 hướng dẫn thực hiện các bộ tiêu chí NTM.

Phóng viên: Đồng chí cho biết về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã: Khó khăn của tỉnh gặp phải trong triển khai thực hiện xây dựng NTM đó là ngân sách Trung ương hỗ trợ thấp so với yêu cầu và mục tiêu xây dựng NTM nên đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng hoàn thành các tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Bộ tiêu chí NTM đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi nhưng đến nay vẫn còn một số bộ, ngành Trung ương chưa có hướng dẫn thực hiện. Một số địa phương, đơn vị chưa thể hiện rõ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình...

Phóng viên: Thông qua kết quả đã đạt được trong tiến trình xây dựng NTM trong năm 2024 thì định hướng của tỉnh trong xây dựng NTM năm 2025 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã: Từ nay cho đến cuối năm 2024 và trong năm 2025, mục tiêu của tỉnh là sẽ duy trì, nâng chất 75 xã đạt chuẩn NTM theo đúng Bộ tiêu chí giai đoạn hiện hành; có 32 xã NTM nâng cao; 8 xã NTM kiểu mẫu; có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Thường xuyên kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, tham mưu thực hiện chương trình. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung tiêu chí xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, huy động cả hệ thống chính trị, lan tỏa các giá trị tinh thần xây dựng NTM đến từng hộ gia đình, người dân. Triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Khẩn trương thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao theo đúng niên độ ngân sách nhà nước, đảm bảo giải ngân trên 95% số vốn được giao...

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

THÚY LIỄU
(Thực hiện)

Huy động nhiều nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tại tỉnh Sóc Trăng. Để hỗ trợ các địa phương trong xây dựng NTM, hằng năm, Trung ương đã cấp kinh phí cho tỉnh Sóc Trăng thực hiện các công trình. Cùng với nguồn vốn Trung ương cấp, tỉnh Sóc Trăng còn huy động các nguồn vốn khác tại địa phương để xây dựng NTM đạt và vượt các kế hoạch tỉnh đã đề ra trong năm.

Ngay sau khi có thông tin nguồn vốn được cấp từ Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng đã phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn của Chương trình



Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm và thường xuyên đi kiểm tra thực tế địa phương triển khai các nguồn vốn xây dựng NTM để thực hiện các công trình hạ tầng. Ảnh: THÚY LIỄU

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Năm 2024, tỉnh Sóc Trăng đã huy động nguồn vốn hơn 3.863 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 200 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 217 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 1.524 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 1.500 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 206 tỷ đồng và nhân dân đóng góp hơn 214 tỷ đồng.

Với các nguồn vốn trên, tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt một số kết quả tích cực. Cụ thể, đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn Trung ương năm 2024 (vốn trong nước) giao từ đầu năm đã giải ngân đạt gần 66% kế hoạch, một số huyện giải ngân tốt như: Cù Lao Dung giải ngân đạt gần 96%; Mỹ Tú giải ngân gần 93% và thị xã Ngã Năm giải ngân đạt gần 94%. Kinh phí chưa giải ngân tập trung ở Chương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Nguyên nhân là do Chương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Sóc Trăng được quyết định đầu tư dự án từ năm 2019 và thực hiện từ nguồn vốn chương trình NTM nhưng cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp mới hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án. Dự kiến nguồn vốn đầu tư phát triển còn lại sẽ được đẩy nhanh tiến độ giải ngân đến cuối năm 2024 khi Chương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn triển khai các gói thầu xây lắp và mua sắm theo cam kết lộ trình giải ngân; cũng như UBND các huyện, thị xã thực hiện giải ngân vốn đối ứng ngân sách tỉnh sau khi hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Nguồn vốn sự nghiệp chiếm tỷ lệ thấp trong phần kinh phí còn lại chưa giải ngân, nhưng việc triển khai thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc phê duyệt dự toán thực hiện mô hình; hoàn thiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và giao đất thực hiện mô hình; do phải thực hiện quy trình tuyển chọn để tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp để triển khai thực hiện theo quy định. Mặc dù gặp khó khăn trong thực hiện nguồn vốn sự nghiệp triển khai mô hình nhưng có một số huyện có giải ngân tốt như: Mỹ Tú giải ngân đạt hơn 74%; Mỹ Xuyên giải ngân đạt gần 50% kế hoạch; Long Phú giải ngân đạt hơn 44%.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhằm đạt mục tiêu giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn. Tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quyết định giao vốn đảm bảo đến cuối năm 2024 giải ngân trên 95% các nguồn của chương trình. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị được giao dự toán cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện sớm nhất; kịp thời nắm bắt, phối hợp giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai nguồn vốn sự nghiệp.

Các sở, ban ngành được giao thực hiện các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và UBND các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đảm bảo giải ngân trên 95% số vốn được giao. Các sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị được giao vốn cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện nguồn vốn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh.

THÚY LIỄU

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng:

Góp sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, khẳng định vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.



Đồng chí Trần Văn Trí - Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng và đồng chí Đào Ngọc Ngưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn Phường 8 nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: HUỖNH NHƯ

Năm 2024, trước những khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng với vai trò cầu nối, các cấp MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của mặt trận để phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên, cơ quan liên quan, huy động các nguồn lực, lực lượng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Như cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thông qua tuyên truyền, nhiều cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong sử dụng hàng Việt Nam, với hơn 7.220 lượt người hưởng ứng.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phường cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời, tiếp thu, chuyển tải các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới chính quyền, cơ quan chức năng các cấp để giải quyết thấu đáo cho người dân. Đồng thời, luôn quan tâm vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" và quỹ cứu trợ các cấp, gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Hiện Quỹ "Vì người nghèo" thành phố và các phường còn tồn 1,1 tỷ đồng. Trong năm đã hỗ trợ xây mới 18 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 5 căn, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chăm lo cho

người nghèo không có điều kiện vui xuân đón Tết, qua đó đã vận động trao tặng được 6.113 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng Kế hoạch số 297/KH-MTTQ-BTT về thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tổ chức triển khai trong tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên 320 cuộc có trên 11.950 lượt người dự, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên địa bàn thành phố. Hiện toàn thành phố có 57/57 khóm đạt "Khóm văn hóa" và 9/9 phường đạt tiêu chí đô thị văn minh, 30.940/31.519 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 98%.

Riêng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham mưu Thường trực Thành ủy ra công văn chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, chọn Khóm 7, Phường 8 làm điểm chỉ đạo của tỉnh và Khóm 6 (Phường 1), Khóm 3 (Phường 2) làm điểm của thành phố. Mỗi khu dân cư chọn một chủ đề để nhân dân bàn bạc và thực hiện tập trung các nội dung về "Chung tay thực hiện đô thị văn minh", "Bảo vệ môi trường", "Khu dân cư an toàn". Thông qua ngày hội đã vận động trao tặng được



Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng trao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỖNH NHƯ

122 suất học bổng, 540 phần quà, 7 căn nhà đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín như, duy trì mô hình tuyên truyền bảo vệ môi trường trong các tổ chức tôn giáo, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn khuôn viên chùa Pôthi Satharam (Phường 7) và chùa Peam Buól Chás (Phường 8) để tạo vẻ mỹ quan; phối hợp các

ngành, đoàn thể tổ chức thành công Hội thi trang phục truyền thống dân tộc Hoa, Hội thi trang trí truyền thống người Hoa, Liên hoan tiếng hát Khmer mở rộng thành phố Sóc Trăng lần thứ 4 năm 2024.

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng cho biết, với vai trò tổ chức, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ thành phố Sóc Trăng đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, phối hợp với HĐND, UBND các phường tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Mặt trận còn thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Thông qua các hoạt động này đã kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn chú trọng công tác tham

mu, phát triển, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền và lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận khóm; phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, người uy tín, các ban tư vấn. Triển khai xây dựng mô hình điểm "Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" và những mô hình hiệu quả phù hợp với khu dân cư. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Với những kết quả đạt được, vai trò của MTTQ thành phố Sóc Trăng ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị, xứng đáng là nơi tập hợp sức mạnh của quần chúng, chung tay, góp sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HUỖNH NHƯ



Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh: HUỖNH NHƯ

“Điểm tựa” của người nghèo trên địa bàn

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã trở thành “điểm tựa” tài chính vững chắc cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn toàn huyện Kế Sách. Từ đó, người dân có được nguồn vốn để thực hiện các mô hình kinh tế, từng bước vượt khó thoát nghèo bền vững...

Kỳ 3: Khi Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào cuộc sống

Các chương trình tín dụng ưu đãi mà Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kế Sách triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và các đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, sau gần 10 năm đưa Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thì hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống trên địa bàn huyện Kế Sách nói riêng và toàn tỉnh nói chung và đạt được những kết quả tích cực.

Toàn bộ nguồn vốn chính sách huy động, tạo lập được, cùng dòng vốn ngân sách của địa phương bổ sung, ủy thác đã được cán bộ tín dụng chính sách bền bỉ chuyển tải kịp thời về khắp địa bàn và Phong Nẫm là một trong những địa phương thực hiện rất tốt chủ trương này. Phong Nẫm là một xã cù lao, nằm giữa dòng

sông Hậu về phía Đông Bắc của huyện Kế Sách, với việc trồng cây ăn trái là nguồn thu nhập chủ đạo trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Văn Nhở - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm cho biết, trong những năm qua, hệ thống chính sách tín dụng ưu đãi không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, hiện xã Phong Nẫm đã có những thay đổi vượt bậc, số hộ nghèo giảm từ 37,37% (năm 2014) xuống còn 3,18% (năm 2023), số hộ cận nghèo giảm từ 18,61% xuống còn 13,25%. Chất lượng hoạt động tín dụng trong 10 năm qua đều xếp loại tốt, là xã duy nhất trên địa bàn huyện không có nợ quá hạn. Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách

luôn có sự tăng trưởng cao, đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Có thể khẳng định, vốn tín dụng ưu đãi đã có những tác động khá toàn diện, giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo; góp phần thực hiện tăng

trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo và đẩy lùi tín dụng đen tại các địa phương. Hiệu quả của chương trình giảm nghèo không chỉ thể hiện ở tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm mà mức sống bình quân của hộ nghèo cũng đã được nâng lên so với trước kia. Theo lãnh đạo UBND huyện Kế Sách, qua kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-

CT/TW của Ban Bí thư cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã quan tâm hỗ trợ hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ huy động các nguồn lực tài chính và tổ chức chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Mặc dù ngân sách địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng Kế Sách vẫn quan tâm ưu tiên chuyển vốn ngân sách địa phương cho NHCSXH huyện, đạt 100% kế hoạch tình giao để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kế Sách có tỷ lệ nợ quá hạn đạt 0,42%; số tổ tiết kiệm và



Chỉ thị số 40-CT/TW tạo bước đột phá kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng nhau hỗ trợ những đối tượng vượt qua nghèo khó. Ảnh: QUANG BÌNH



Mùa so dưa trở bông

Bước vào tháng mười, gió chướng từ ngoài khơi kéo về giăng co quyết liệt để giành ngọn với từng cơn bắc lạnh lùng, mưa cũng cố gắng trút hết những giọt sầu chất chứa nghìn năm, con nước rong ngầu đục phù sa tràn đồng chuẩn bị cho một vụ mùa tươi tốt. Và đó cũng là mùa so dưa trở bông.



Hái bông so dưa. Ảnh: QUÁCH TẤN THUẬN

Ài đã sinh ra và lớn lên trên những vùng quê chắc hẳn không thể nào quên được hình ảnh những cánh hoa so dưa trắng ngần, khoe sắc giữa trời đông, bắt chập sự vui dập của phong ba bão táp. Bên cạnh vẻ đẹp tinh khôi vốn có, hoa so dưa còn là một món ăn đậm đà hương vị, gắn bó với bữa cơm quê nhà từ cái thuở hàn vi.

So dưa là giống cây họ đậu nhưng thân gỗ. Ngày trước, chỉ có một giống so dưa duy nhất là giống so dưa mùa, tương tự như lúa mùa một vụ vậy. Mỗi năm, so dưa chỉ trở bông một lần vào độ tháng 10 âm lịch. Do đó, ai cũng mong chờ mùa gió

chướng về để so dưa trở bông.

Ở quê, so dưa được trồng chủ yếu trên các bờ kênh, với người dân thì cây so dưa giúp ích nhiều cho họ. Cây cho bóng mát để nghỉ ngơi giữa cái nắng cháy da ngoài đồng ruộng, cây cho hoa để làm thức ăn, khi cây già, độ chín, mười năm tuổi có thể đốn hạ rồi đem ngâm dưới mương nước một thời gian, dùng để làm cột nhà thì

rất chắc chắn, không bị mối mọt phá hoại. Dù vậy, cái làm người ta thương nhớ nhất vẫn là bông so dưa.

Để thưởng thức hương vị bông so dưa phải mòn mỏi chờ đợi cả năm dài đằng đẵng. So dưa mùa từ khi trồng đến khi trở bông phải mất 4 - 5 năm. Chính vì vậy mà khi cây trở bông thì đã cao quá ba thân người lớn, muốn hái

bông thì không phải dễ. Bông so dưa thường mọc ngoài đầu cành cây, không thể với tay hái tới được nên người dân quê thường nghĩ ra cách chặt một cây tre nhỏ rồi chẻ một đầu làm cây kẹp để hái bông rất hiệu quả.

Hồi nhỏ, tôi rất thích theo ba tôi hái bông so dưa. Dù từ nhà tôi ra tới bờ kênh phải hơn một cây

số, lại còn phải lội qua cánh đồng đầy sinh lầy vào mùa mưa gió nhưng tâm trạng tôi rất hào hứng vì vừa được nghe ba tôi truyền dạy kinh nghiệm làm nông, cách đặt lờ bắt cá, lại sắp được thưởng thức một món ngon trời phú, thử hỏi ai mà lại không thích.

Bông so dưa hái vào buổi sáng là ngon nhất, vì bông vẫn còn tươi

àn huyện Kế Sách

vay vốn hoạt động xếp loại tốt, khá chiếm tỷ lệ 94,38%, tổ xếp loại trung bình 5,62%, không phát sinh tổ yếu; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 98,86%; tỷ lệ thu lãi hằng tháng đạt 100,54%; chất lượng hoạt động tín dụng tại 13/13 xã, thị trấn đạt trên 96,15 điểm, xếp loại tốt và được duy trì ổn định.

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, với vai trò là Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Kế Sách, đồng chí Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kế Sách cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động,

chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng tại huyện Kế Sách ổn định, bền vững và đặc biệt nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH huyện, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trên địa bàn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Tham mưu HĐND, UBND huyện Kế Sách tiếp tục quan tâm cân đối vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay với quy mô ngày càng tăng, phục vụ tốt mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực sự đã đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng NHCSXH hỗ trợ những đối tượng yếu thế vượt qua nghèo khó, thay đổi cuộc sống để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau, làm to đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có dành cho người nghèo của Đảng, Nhà nước ta. Cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo đến các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp nâng cao công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của tín dụng chính sách. Cũng như lồng ghép các chương trình nông, lâm, ngư nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó góp phần sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Kế Sách ngày càng tốt hơn.

QUANG BÌNH

và bên trong thì có nhiều mật hoa nên rất ngọt. Hoa khi hái về chỉ cần mở bên trong cánh hoa ra xem có sâu không là có thể đem rửa sạch và chế biến thành thức ăn. Bông đã nở và chưa nở đều có thể ăn được nhưng những bông còn phong kín thì thường ăn ngọt và giòn hơn.

Có rất nhiều món ngon được chế biến từ bông so đũa như: luộc, xào, nấu canh chua nhưng canh chua bông so đũa vẫn là món đặc sản ở quê ngày trước. Nhớ cái thời còn làm lúa mùa một vụ, cá tép còn rất nhiều. Buổi tối, tôi thường theo ba tôi đi cắm câu. Tháng mười trời tối, mưa nhiều, lúa mùa bắt đầu trở bông lệt xệt nên cá đủ mỗi ăn, con nào con nấy đều mập ú, đặc biệt là cá rô đồng.

Một đêm cắm câu ít gì cũng được vài kí, đủ loại cá nhưng má tôi thì vẫn chọn cá rô đồng để nấu canh chua và kho tiêu cho bữa cơm gia đình, vì loại cá này thịt thơm béo, ít xương lại ngay mùa mang trứng nên độ ngon càng được nhân lên gấp bội. Nguyên liệu cho nồi canh chua cũng khá đơn giản, chỉ vài trái chanh ngoài

vườn, mớ rau ngò om để tạo mùi và quan trọng nhất vẫn là bông so đũa và cá rô đồng. Giữa tiết trời lập đông tháng mười lạnh đến đánh bò cạp được húp một muống canh chua, gắp một đĩa cá rô đồng kèm bông so đũa với hương thơm béo của cá, vị ngọt thanh pha chút đắng đắng của bông so đũa thì còn món sơn hào hải vị nào trên đời này có thể sánh kịp.

Theo thời gian, cây so đũa mùa cũng trôi dần và mất hút theo dòng chảy nhộn nhịp của cuộc sống. Bây giờ thì đã có rất nhiều giống so đũa cho hoa quanh năm với đủ thứ màu sắc và hương vị, chỉ cần bước chân ra chợ là có ngay. Vì vậy mà cái cảm giác chờ đợi gió chướng về để đón mùa so đũa trở bông cũng lạt dần và đi vào quên lãng trong tâm trí nhiều người. Nhưng với tôi thì hình ảnh những chùm bông so đũa trắng ngần, tinh khôi khoe sắc giữa tiết trời giông bão vẫn còn mãi với thời gian.

QUÁCH TẤN THUẬN



10 năm giữ vai trò là Bí thư Chi bộ ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), anh Nguyễn Minh Duy luôn tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được người dân tin tưởng, quý mến.

Là Bí thư Chi đoàn ấp An Hòa từ năm 2009, đến năm 2014 anh được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp An Hòa từ đó cho đến nay. Với vai trò là Bí thư Chi bộ ấp, anh cùng tập thể chi ủy lãnh đạo chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy xã. Đặc biệt, anh rất quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu, từng đảng viên chi bộ được học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong công việc, anh Duy luôn tuân thủ quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ, giữ nền nếp các chế độ sinh hoạt; phân công nhiệm vụ các thành viên chi ủy, đảng viên cụ thể, rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Từ đó, chất lượng hoạt động của chi bộ ngày càng nâng lên, đội ngũ đảng viên có tư tưởng vững vàng, thể hiện trách nhiệm cao, không có đảng viên vi phạm.

Ấp An Hòa có 357 hộ dân; Chi bộ ấp có 21 đảng viên. Với cách điều hành và làm việc của anh Duy, nhân dân luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, chính quyền ấp nên rất nhiệt tình tham gia, hưởng ứng, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từng công trình, phần việc trên địa bàn ấp đều được anh tổ chức lấy ý kiến đóng góp công khai trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ và thông tin đến người dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn chi bộ, ban công tác mặt trận và đoàn thể cũng như đông đảo người dân trong vận động tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động, lắp đèn thấp sáng đường nông thôn, trồng hoa, làm cỏ, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp... Anh còn vận động người dân trong ấp lấp lúa trên nền tôm, góp phần thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Bằng nỗ lực, tâm huyết, anh Nguyễn Minh Duy

Bí thư chi bộ gương mẫu, tận tụy với công việc



Anh Nguyễn Minh Duy - Bí thư Chi bộ ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ảnh: HUỖNH NHƯ

đã cùng tập thể phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp được đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của ấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp An Hòa ngày càng được nâng lên. Anh Nguyễn Minh Duy chia sẻ: "Với vai trò là Bí thư Chi bộ ấp, bản thân tôi luôn đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách được giao để cho địa phương mình ngày càng phát triển. Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, tôi luôn cùng với chi ủy, chi bộ thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trong sinh hoạt chi bộ điều hành đúng theo trình tự nội dung. Qua đó, từng đảng viên nhận thức và thể hiện được trách nhiệm nêu gương của mình, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết của chi bộ..."

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đảng viên, anh và gia đình luôn tiên phong trong thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương, cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần tương thân tương ái, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình anh là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

Với những đóng góp tích cực của anh Nguyễn Minh Duy, Chi bộ ấp An Hòa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và cá nhân anh Duy đã 2 lần được Huyện ủy Mỹ Xuyên tặng giấy khen là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ngoài ra, anh còn vinh dự được tham dự Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 tại Hà Nội. Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ để anh tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp sức xây dựng quê hương Gia Hòa 2 ngày càng phát triển.

HUỖNH NHƯ

Tổ chức giải bóng đá giao hữu cho thanh niên nông thôn và chương trình gắn kết cộng đồng

Chiều ngày 20/11, tại huyện Mỹ Tú, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tổ chức giải bóng đá giao hữu cho thanh niên nông thôn và chương trình gắn kết cộng đồng. Tham dự các chương trình có đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện đoàn Mỹ Tú, đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Giải bóng đá giao hữu cho thanh niên nông thôn được tổ chức tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú với sự tranh tài của 4 đội bóng. Các đội tham gia thi đấu dưới hình thức loại trực tiếp chọn 2 đội thắng vào vòng chung kết. Kết

thúc giải, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba, đội bóng đá ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ đã xuất sắc giành giải nhất. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình gắn kết cộng đồng được tổ chức tại Khu văn hóa huyện Mỹ Tú, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, các bạn đoàn viên, thanh niên được thưởng thức các tiết mục âm nhạc đặc sắc, được tham gia các trò chơi bịt mắt đoán đồ vật, chơi nói từ ngữ và tham gia rút thăm trúng thưởng.

Giải bóng đá giao hữu cho thanh niên nông thôn và chương trình gắn kết cộng đồng là các hoạt động nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao, thúc đẩy lối sống năng động tích cực trong đoàn viên, thanh niên và góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng.

TẤN PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Sóc Trăng đã chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên với nội dung, phương thức đa dạng, phong phú. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.



Các cấp bộ đoàn thường xuyên quan tâm công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, qua đó góp phần tích cực thực hiện hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên. Ảnh: TẤN PHÁT

Theo đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36-CT/TW); Kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030... Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp cùng các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, duy trì triển khai các phong trào, mô hình trong phòng, chống tội phạm, cảm hóa thanh niên chậm tiến tại địa bàn dân cư.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 36-CT/TW, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng, chống trồng cây có chứa chất ma túy, cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy, quy định của pháp luật về xử lý hành vi trồng cây có chứa chất ma túy; tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia vào các hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình

thức như: hội thi, thi tìm hiểu kiến thức, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền lưu động tại các điểm trường học, khu vực đông dân cư, những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền qua mạng xã hội. Kết quả giai đoạn 2019 - 2024 đã tuyên truyền được 850 cuộc, thu hút 95.470 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Qua đó đã chủ động phối hợp với ngành Công an tiến hành rà soát, nắm sát các đối tượng thanh niên chậm tiến, tổ chức các hoạt động thiết thực như: giáo dục trải nghiệm thực tế, hội nghị gặp

gỡ, tuyên dương thanh niên hoàn lương tiến bộ, hành trình niềm tin, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay... Kết quả, từ năm 2019 đến nay, đoàn các xã, phường, thị trấn giúp đỡ, cảm hóa gần 3.000 thanh niên chậm tiến, thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được công nhận tiến bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Trường - Bí thư Thị đoàn Ngã Năm, những năm qua, việc hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật được các cấp bộ đoàn thị xã quan tâm thực hiện tốt thông qua các việc làm thiết thực như tổ chức

thăm hỏi, động viên, tư vấn việc làm, kết nối nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đó đã giúp thanh niên phát triển kinh tế, hoàn lương tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng".

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình phòng, chống ma túy. Cụ thể, các huyện, thị, thành đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia đăng ký thực hiện phong trào 3 không (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy), tiếp tục củng cố, thành lập mới các câu lạc bộ thấp sáng niềm tin, câu lạc bộ tuyên truyền phòng,

chống ma túy, triển khai mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; mô hình móc khóa tổ giác tội phạm có in số điện thoại đường dây nóng trên móc khóa xe tặng cho các hộ dân. Đồng thời các huyện, thị, thành đoàn triển khai cho 100% đoàn xã, phường, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, thực hiện mô hình tuyên truyền trực quan về công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên với hình thức vẽ tranh cổ động, thuyết trình và bình chọn trên mạng xã hội của tổ chức đoàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; quan tâm đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng cụ thể. Đồng thời, tiếp tục mở rộng và duy trì các mô hình hay, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống ma túy.



Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy được các cấp bộ đoàn triển khai với hình thức đa dạng. Ảnh: TẤN PHÁT

Quan tâm phát triển nông nghiệp huyện Long Phú

Năm 2024, ngành Nông nghiệp huyện Long Phú (Sóc Trăng) triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sạt lở, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là năm phải tăng tốc để góp phần hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nhiều nội dung lớn với mục tiêu cao cần đạt trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung tái cơ cấu nông nghiệp... Nhờ xác định rõ nhiệm vụ và chủ động triển khai ngay từ đầu năm, ngành Nông nghiệp huyện Long Phú đã đạt và vượt nhiều mục tiêu lớn đặt ra cho cả năm.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, huyện Long Phú tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, huyện quan tâm công tác hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao. Theo đó, lĩnh vực trồng trọt, toàn huyện ước gieo trồng 37.941,33ha, đạt 119,31% kế hoạch, tăng 1.966,01ha so cùng kỳ, ước diện tích thu hoạch 37.888,13ha, năng suất bình quân ước đạt 5,69 tấn/ha. Ước tổng sản lượng 215.465 tấn, đạt 116,82% kế hoạch. Tính theo năm lương thực, toàn huyện xuống giống được 38.056,91ha, đạt 119,68% kế hoạch, diện tích thu hoạch 38.003,71ha, ước năng suất 5,96 tấn/ha, sản lượng 226.653 tấn, đạt 122,89% kế hoạch. Cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày toàn huyện xuống giống được 3.071ha, đạt 122,84% kế hoạch, tăng 4ha so cùng kỳ. Trong đó, màu lương thực 388ha, màu thực phẩm 1.418ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.265ha (mía 102,65ha) với



Cán bộ ngành Nông nghiệp kiểm tra độ mặn trên đồng lúa xã Tân Hưng, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: KIM NGỌC

một số loại rau màu như: bắp, dưa leo, bầu, bí, rau các loại... Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên trong phòng, chống dịch của ngành chuyên môn, tăng cường tuyên truyền nhân dân chăm sóc tốt đàn vật nuôi, chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm vắc xin phòng bệnh... các loại dịch bệnh trên đàn gia cầm được kiểm soát. Ước cả năm tổng đàn gia súc 31.854 con, đạt 109,78% kế hoạch.

Để đảm bảo nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp

và chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô, trong năm qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, khảo sát hệ thống thủy lợi trên địa bàn, đề xuất UBND huyện đầu tư nâng cấp, nạo vét các công trình. Kết quả, thực hiện thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn huyện đến nay gồm 7 danh mục công trình, với tổng chiều dài 36.853m; khối lượng

đào đắp là 168.245m³, với số tiền là trên 4,5 tỷ đồng.

Hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm được triển khai thực hiện hiệu quả. Theo đó, năm qua, ngành Nông nghiệp huyện Long Phú mở 7 lớp với 210 người tham dự với nội dung quy trình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp; giới thiệu tổng quan về giải pháp công nghệ và quy trình MRV; hướng dẫn hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ lúa chất lượng cao, phát thải thấp; kỹ thuật chăn nuôi bò, kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm, kỹ thuật nuôi dê.

Hiện nay, huyện đang thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-TTg, ngày 27/11/2023, huyện Long Phú đăng ký tham gia với diện tích 8.150ha. Năm 2024, huyện được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn thực hiện mô hình điểm với diện tích 50ha/46 hộ thực hiện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi, mô hình được thực hiện trong 2 vụ Hè - Thu và Đông - Xuân, đồng thời là điểm để khởi động của đề án trong vụ Hè - Thu 2024.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 27 hợp tác xã nông nghiệp, với 1.480 thành viên, tổng diện tích 2.669,83ha, vốn điều lệ trên 7,4 tỷ đồng. Tại huyện đã thành lập mới 6 tổ hợp tác, lũy kế có 58 tổ hợp tác với 1.100 thành viên, diện tích đất canh tác 1.682,94ha.

Ông Thạch Phước Thân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc "Hợp tác xã Nông nghiệp phát triển kiểu mới", ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú, chia sẻ: "Đầu năm 2023, hợp tác xã được thành lập, có 58 thành viên, tổng diện tích canh tác là

126,2ha đất lúa. Từ khi đi vào hoạt động, hợp tác xã phát huy hiệu quả trong việc liên kết sản xuất, tạo mối quan hệ trong kinh doanh, dịch vụ giữa các hộ sản xuất. Đồng thời, tích cực giúp đỡ các thành viên trong hợp tác xã tiêu thụ hạt lúa làm ra, hạn chế bị ép giá, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên hợp tác xã, góp phần giảm nghèo, làm cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín của sản phẩm làm ra...".

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Long Phú luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ", vì vậy, người dân đã tích cực chung tay, không ngại hiến đất, đóng góp công sức, vật chất cùng nhau xây dựng quê hương. Công cuộc xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn. Tính đến nay, huyện Long Phú có 7/9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo kế hoạch trong năm 2024 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM và có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), thời gian qua, huyện Long Phú triển khai thực hiện quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời, mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững. Đầu năm 2024 đến nay tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được 15 sản phẩm, trong đó, 8 sản phẩm mới; 7 sản phẩm đánh giá lại; 21 sản phẩm đạt 3 sao.

Trong năm 2025, ngành Nông nghiệp Long Phú tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của huyện; cơ cấu lại mùa vụ, chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm; sử dụng các loại giống chất lượng cao; phát triển mạnh diện tích lúa đặc sản, lúa thơm. Đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến cáo thời vụ, quy trình kỹ thuật sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi, tổ chức tham quan học tập các mô hình có hiệu quả để xây dựng mô hình điểm tại địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Lồng ghép các nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng theo bộ tiêu chí quốc gia và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

KIM NGỌC



Tuyến đường hoa kiêu mẫu ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: KIM NGỌC

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng



Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG LÊ

Sáng ngày 20/11, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng năm 2024 và ra nghị quyết lãnh đạo năm 2025. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đại tá Nguyễn Triều Mến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng điều hành hội nghị.

Trong năm 2024, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; giữ vững vai trò là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung đầy đủ văn kiện tác chiến, thường xuyên luyện tập các phương án, kế hoạch bảo vệ đơn vị, địa bàn. Lãnh đạo công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tham mưu, phối hợp với địa phương, các lực lượng kịp thời giải quyết các vụ việc, tình huống liên quan đến an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng nhìn nhận hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa sâu sát, chưa chặt chẽ; một số cấp ủy, chỉ huy chưa sâu sát cán bộ, đảng viên; việc giáo dục chính trị, tư tưởng dù được thực hiện thường xuyên nhưng vẫn còn số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

Đối với kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước, Ban Thường vụ Đảng ủy cho biết trong năm qua đã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục và hoàn thành trong năm 2024.

Sau kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã tiến hành kiểm điểm các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có chất lượng, đánh giá được ưu điểm cần phát huy và mạnh dạn nhìn nhận hạn chế. Đồng thời biểu dương sự chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, nổi bật là tham mưu, phối hợp với địa phương, các lực lượng kịp thời giải quyết các vụ việc, tình huống liên quan đến an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển. Công tác xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tiếp tục có những đổi mới đảm bảo nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật được tăng cường, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn biểu hiện, hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sau hội nghị kiểm điểm khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo về trên theo quy định, xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

SONG LÊ

Huyện Kế Sách:

Triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện

Ngày 20/11, tại Văn phòng Huyện ủy Kế Sách (Sóc Trăng), Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tổ chức phiên họp lần thứ I, năm 2024. Đồng chí Lê Vũ Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kế Sách kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì cuộc họp.

Theo rà soát của huyện Kế Sách, trên địa bàn huyện số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa về nhà ở hơn 1.900 hộ. Cụ thể, hơn 1.000 hộ có nhu cầu xây nhà mới và hơn 150 hộ có nhu cầu sửa chữa, trong đó, hộ gia đình có thành viên hưởng bảo trợ xã hội là 36 hộ; gia đình dân tộc thiểu số 242 hộ và hộ có đất ở, đất sản xuất hơn 1.200 hộ.



Đồng chí Lê Vũ Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Kế Sách phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: THÚY LIỄU

Tại cuộc họp, đại biểu nêu các ý kiến về: điều kiện chọn hộ xây dựng, sửa chữa nhà; có số liệu cụ thể của các hộ lựa chọn xóa nhà tạm, nhà dột nát; rà soát kỹ số hộ có điều kiện nhưng không xây dựng nhà ở để loại trừ. Thống nhất về số liệu giữa các đơn vị liên quan với các địa phương về số hộ để xóa nhà tạm, nhà dột nát; xem lại đối tượng được lựa chọn đã có phần đất xây dựng nhà đã được tách thửa hay thừa kế chưa; chọn đúng đối tượng, không để trùng lặp đối tượng đã được hỗ trợ từ 2 chương trình mục tiêu quốc gia...

Đồng chí Lê Vũ Đức nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn; do đó, cả hệ thống chính trị cùng nhau vào cuộc thực hiện. Các xã, thị trấn phải quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ". Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều", bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Huy động, tiếp nhận nguồn lực hợp pháp từ xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên phạm vi toàn huyện...

THÚY LIỄU

Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình "Điểm hỗ trợ pháp luật cộng đồng miễn phí"

Sáng ngày 20/11, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình "Điểm hỗ trợ pháp luật cộng đồng miễn phí". Đến dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp; Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và phòng tư pháp cấp huyện.

Các hoạt động chính của điểm hỗ trợ pháp luật cộng đồng miễn phí là tư vấn, cung cấp thông tin pháp luật cho cộng đồng dân cư; tư vấn các thủ tục pháp lý cho các nhóm dân cư yếu thế, dễ tổn thương trong xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động

PBGDPL cho cộng đồng dân cư; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt động phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL; xây dựng, phát hành các tài liệu/công cụ truyền thông, PBGDPL (tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, sách, video tiểu phẩm pháp luật...).

Đối tượng hỗ trợ là các nhóm dân cư yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội như: trẻ em, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người, người nhiễm HIV, người nhiễm chất độc da cam, người dân tộc thiểu số cư trú ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...; người lao động trong doanh nghiệp và các đối tượng đặc thù khác theo quy định của Luật PBGDPL; người dân khác tại địa phương có nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật và tư vấn pháp lý. Điểm hỗ trợ pháp luật hoạt động theo nguyên tắc miễn phí, công bằng,

chuyên nghiệp, dễ tiếp cận và trên cơ sở sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện.

Lộ trình triển khai xây dựng mô hình được thực hiện thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2024 - 2025), xây dựng, thành lập thí điểm các mô hình tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả của mô hình, làm cơ sở để tiến hành nhân rộng mô hình. Giai đoạn 2 (năm 2026 trở đi), thực hiện phát triển, nhân rộng mô hình trên phạm vi cả nước...

Đồng chí Phan Hồng Nguyên cho biết, việc thí điểm xây dựng mô hình về PBGDPL làm cơ sở để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc; thông qua triển khai mô hình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ sở, chú trọng các đối tượng đặc thù, yếu thế theo quy định của pháp luật.

KIM NGỌC

"Cơ chế chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp giai đoạn hiện nay"

Đó là chủ đề đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên, nông dân tỉnh Sóc Trăng năm 2024 được tổ chức sáng ngày 20/11 tại Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng. Đến dự có các đồng chí: Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Sách - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; cùng 220 đại biểu là đại diện cho hơn 129.000 hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, đồng chí Trương Vũ Phương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: "Qua 6 lần tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên, nông dân tỉnh Sóc Trăng, nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh và địa phương tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét



Đại biểu tham dự đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên, nông dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THẠCH PÍCH

trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, được đông đảo nông dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia. Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ, nhân dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung như: vùng lúa chất lượng cao, vùng cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản, khu chăn nuôi xa khu dân cư... Thực hiện ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất".

Hội nghị đã lắng nghe nhiều

ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân về các vấn đề như: hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xác định nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường; xác định, quy hoạch các vùng nông sản có tính cạnh tranh cao của tỉnh so với các địa phương khác; chính sách, nguồn lực để nâng cao chất lượng nông sản và phát triển nông sản đặc trưng của tỉnh.

Đại biểu trao đổi thêm về đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chính sách, nguồn lực để phát triển sản xuất - kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hỗ trợ sản xuất - kinh doanh sản phẩm theo tiêu



Diễn giả giải đáp các đề xuất, kiến nghị tại cuộc đối thoại. Ảnh: THẠCH PÍCH

chuẩn chứng nhận; quản lý việc sản xuất, lưu hành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận; quản lý việc nhập khẩu nông sản đảm bảo chất lượng để đảm bảo việc phát triển nông sản của tỉnh và sức khỏe của nhân dân. Có ý kiến về liên kết, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã. Câu chuyện được mùa thì mất giá, giảm sâu và kéo dài gây khó khăn đến đời sống kinh tế của nông dân; chính sách hỗ trợ người dân để phục hồi sau thất mùa còn hạn chế; xây dựng chuỗi giá trị chưa bền vững cũng

được đề cập đến...

Những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân đã được diễn giả giải đáp đầy đủ tại hội nghị. Đây là dịp để chính quyền, các cơ quan chuyên môn có liên quan các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nông dân. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn sản xuất và đời sống của nông dân, góp phần phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

THẠCH PÍCH

Tổ chức chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2024

Sáng ngày 21/11, tại Thư viện tỉnh Sóc Trăng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ban Giám đốc Thư viện tỉnh tổ chức chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2024. Đến dự chương trình có đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thư viện tỉnh và các bạn đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nghe giới thiệu sơ lược về thư viện, hướng dẫn thủ tục làm thẻ thư viện, kỹ năng tra tìm tài liệu, sách trong thư viện, giới thiệu về cuốn sách tiêu biểu hiện nay và đi tham quan các phòng đọc sách trong thư viện. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 thẻ thư viện cho các bạn đoàn viên, thanh niên.

Chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2024 là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách, xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên, tạo sức lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.



Ban tổ chức chương trình trao tặng thẻ thư viện cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Ảnh: TẤN PHÁT

TẤN PHÁT

THÔNG BÁO

đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản như sau:

Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, Võ Nguyên Giáp, P4, TP. Sóc Trăng.

* Tài sản: Của Công ty TNHH Nhựa & Bao bì Hữu Tín. (Đấu giá từng lô)

Lô 1: Xe tải hiệu Mitsubishi, BS: 83C-002.18, tải trọng 3.400kg.

Lô 2: Xe tải hiệu Mitsubishi, BS: 83L-1488, tải trọng 3.700kg.

Lô 3: Xe tải hiệu Mitsubishi, BS: 83M-1838, tải trọng 1.400kg.

Lô 4: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, BS 83L-0549.

* Nơi có tài sản: Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

* Tổng giá khởi điểm: 353.609.766 đồng, trong đó Lô 1: 79.200.349 đồng; Lô 2: 84.150.371đ; Lô 3: 62.742.042đ; Lô 4: 127.517.004đ, tiền đặt trước từ ngày 26/11/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2024 Lô 1: 15.000.000đ; Lô 2: 16.000.000đ; Lô 3: 12.000.000đ; Lô 4: 25.000.000đ.

* Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/11/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2024.

* Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 29/11/2024.

* Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng (trong giờ hành chính). Địa chỉ: số 844, Võ Văn Kiệt, K7, P2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0888.999.627.

Tin văn

* Ngày 19/11, tại thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung), Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thị trấn Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tháng 11/2024. Đến dự có Thượng tá Huỳnh Hữu Tường - Trưởng Công an huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo thị trấn Cù Lao Dung.

* Ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề cùng các ngành có liên quan đã đi kiểm tra, nắm tình hình triều cường làm tràn một số đoạn đê bao tại ấp Mô Ó, xã Trung Bình. Trước tình hình trên, xã đã kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để huy động lực lượng, phương tiện cùng với nhân dân tiến hành gia cố để ngăn triều cường.

* Ngày 19/11, tại huyện Mỹ Tú, Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Tú tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024). Đến dự có các đồng chí: Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng; Huỳnh Tố - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Lê Thanh Vị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

* Ngày 20/11, Thị ủy Ngã Năm tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ xã Long Bình. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy thông qua quyết định điều động đồng chí Kim Thị Mộng Nhi - Phó Bí thư Đảng, Chủ tịch UBND xã Long Bình; chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Ngã Năm. Tiếp tục thông qua quyết định điều động đồng chí Đỗ Cát Lơ - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, giới thiệu nhân sự để HĐND xã Long Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Long Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Ngày 20/11, tại Nhà văn hóa xã Tân Thạnh, Tòa án nhân dân huyện Long Phú mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Thanh Long, sinh năm 1988, cư trú Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Long 8 năm tù giam về 2 tội danh trên.

* Ngày 20/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành) tổ chức Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Sơn Xem, ngụ tại ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành. Căn nhà với tổng diện tích 36m², có tổng trị giá 55 triệu đồng, trong đó, nguồn hỗ trợ từ Quỹ "Vi người nghèo" huyện Châu Thành là 50 triệu đồng; phần còn lại gia đình và người thân tự đóng góp.

* Ngày 20/11, tại Trường Trung học phổ thông Thạnh Tân, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự có đồng chí Phạm Lệ Lam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Dịp này, có nhiều giáo viên của trường được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng.

PV - CTV

Thúc đẩy các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Chiều ngày 20/11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp thúc đẩy các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); cùng dự có lãnh đạo bộ, ban ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Phía tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành cùng các địa phương, các nhà thầu thi công dự án.



Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thúc đẩy các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: QUANG BÌNH

thầu xây lắp; đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt trên 1.171 tỷ đồng, đạt 14,5% giá trị hợp đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được bố trí là trên 2.322 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân trên 1.296 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch...

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án trong thời gian qua, đối với cát sông cần phải đánh giá kỹ các tác động của việc khai thác cát, nhằm hạn chế sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đối với khai thác cát biển, hiện nay, chưa có ranh giới chính thức trên biển giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh, nên việc giao mỏ cát biển còn gặp khó khăn. Đồng thời có những kiến nghị đến bộ, ngành và Chính phủ một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc...

Từ những thuận lợi, khó khăn nêu trên, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương đã trao đổi, thảo luận và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; đồng thời báo cáo

xây dựng phương án và trình Chính phủ giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương có nguồn cát và đề xuất phương án điều chuyển linh hoạt nguồn cát giữa các dự án để đáp ứng tiến độ thi công dự án cao tốc trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của bộ, ngành và các địa phương trong việc khảo sát hướng tuyến, cân đối nguồn vốn cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Nhấn mạnh tại cuộc họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nêu lên tầm quan trọng của hệ thống giao thông đối với việc phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải quyết từng khó khăn, vướng mắc và đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành có liên quan phải quan tâm giải quyết, nhằm đáp ứng về nhu cầu tiến độ của từng dự án; đồng thời giải quyết các vướng mắc về khai thác cát sông, cát biển.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã nhiều lần đến kiểm tra, đôn đốc triển khai xây dựng các dự án đường bộ cao tốc tại ĐBSCL, với mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ hoàn thành khoảng 600km cao tốc tại khu vực và nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục hoàn thành thêm khoảng 600km, để cả vùng ĐBSCL có khoảng 1.200km cao tốc theo quy hoạch. Bên cạnh đó, cùng với hệ thống giao thông đường thủy nội địa, các cảng lớn sẽ cơ bản giải quyết vấn đề giao thông có tính kết nối cho vùng ĐBSCL, theo Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

QUANG BÌNH



Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG BÌNH

Hiện nay, khu vực ĐBSCL đang triển khai 4 dự án đường bộ cao tốc, đến nay, có 3 dự án đang tổ chức thi công, 1 dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dự kiến khởi công đầu năm 2025. Trong 3 dự án đang triển khai, có 2 dự án theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2025; còn dự án cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau và dự án Cao Lãnh - An Hữu được đăng ký rút ngắn tiến độ. Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026.

Về nguồn vật liệu cát đắp nền đường, đến nay, đã xác định nguồn cung ứng vật liệu cát đắp nền đường với tổng trữ lượng khoảng 56,75/54,45 triệu m³ cho 4 dự án. Theo Bộ Giao thông Vận tải, mặc dù trữ lượng cát cơ bản đáp ứng nhưng công suất khai thác của các mỏ hạn chế, chưa đáp ứng tiến độ thi công. Nhiều mỏ cát tại các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng khi khảo sát, đánh giá chất lượng, trữ lượng không đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, các mỏ cát trên sông Hậu có đủ trữ lượng nhưng công suất khai thác rất hạn chế, cần chủ động sử dụng cát biển để giảm áp lực nguồn cát sông.

Để đảm bảo hoàn thành các dự án, các chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch

chi tiết và quyết liệt chỉ đạo nhà thầu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án thành phần chưa đáp ứng kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp nền, dẫn đến các dự án đều chậm tiến độ so với kế hoạch.

Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư là đoạn dài nhất của dự án với chiều dài khoảng 58,3km, với 4 gói



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: QUANG BÌNH

● TỔNG BIÊN TẬP: NGUYỄN VĂN TRIỀU
● GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ 833/GP-BTTTT DO BỘ TTTT CẤP NGÀY 30-12-2021
● BÁO SÓC TRĂNG RA MỖI TUẦN 3 KỶ: THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU
● SÁP CHỮ TẠI TÒA SOẠN BÁO SÓC TRĂNG
● IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÓC TRĂNG
● GIÁ 3.500Đ



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG CHO HỆ THỐNG MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG TỈNH